



ทักษะที่ควรมีสำหรับการสอบบัญชีสหกรณ์ในอนาคต

บัณฑิตา บำรุงวัฒ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี

การสอบบัญชีสหกรณ์ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์สามารถสรุปผลการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ รวมทั้งจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ทักษะของผู้สอบบัญชี ต้องมีการบริหารจัดการและเป็นผู้นำที่ดี และการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

ทักษะของการสอบบัญชีสหกรณ์ในอนาคตที่สำคัญของกับผู้สอบบัญชี

✔ Soft Skills การพัฒนาทักษะทางด้านจิตวิทยาและพฤติกรรม รวมถึงความสามารถในการใช้ดุลยพินิจ และความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ จะเป็นกุญแจนำไปสู่ความสำเร็จในการตรวจสอบ ซึ่งผู้สอบบัญชีจะได้รับจากประสบการณ์โดยตรง และการฝึกอบรมที่เหมาะสม รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ส่งเสริมต่อการพัฒนาทักษะเหล่านั้น

✔ เทคโนโลยีและการสอบถามข้อมูล ความท้าทายที่เกิดขึ้นคือ ผู้สอบบัญชีจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรภายใต้สภาพแวดล้อมของกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และความต่อเนื่องในระบบการควบคุม ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และความเสี่ยงที่อาจเสียชื่อเสียง (Reputation Risk) นอกจากนี้ ยังมีคำถามสำคัญอีกว่าบริษัทสอบบัญชีจะมีวิธีการตรวจสอบ Big Data อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากที่สุด ทักษะและเทคโนโลยีที่มีเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการตรวจสอบดังกล่าวหรือไม่ และมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบันรองรับการใช้นวัตกรรมดังกล่าวแล้วหรือยัง



✔ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ ทีมผู้สอบบัญชีในอนาคตรวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางธุรกิจ ควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้แก่สมาชิกในทีม เพราะหากผู้สอบบัญชีไม่สามารถเข้าใจธุรกิจที่ตนเองตรวจสอบได้อย่างละเอียดและถูกต้องจะทำให้ไม่สามารถพัฒนากระบวนการคิดและออกแบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพได้

ทักษะการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ควรมีในอนาคต ผู้สอบบัญชีต้องบริหารการจัดการที่ดี เพราะการสอบบัญชีต้องทำอย่างละเอียด ถ้าบริหารจัดการไม่ดี ก็จะทำให้เสียเวลา และสามารถที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อช่วยในการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์

[บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล]

แหล่งอ้างอิง

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2563). ทักษะสำคัญสำหรับผู้สอบบัญชี. สืบค้นจาก

<https://www.tfac.or.th/Article/Detail/131109>

